

THÔNG TIN

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài:

**SỰ THAM GIA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN
CÔNG CỘNG TẠI CÁC KHU CHUNG CƯ CŨ Ở HÀ NỘI**

Chuyên ngành: **Quản lý đô thị và công trình.** Mã số 9580106

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Vũ Bảo Minh

Người hướng dẫn khoa học: **1. PGS.TS.KTS Nguyễn Tuấn Anh**
2. TS.KTS Ngô Việt Hùng

Cơ sở đào tạo: **Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội**

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã có những đóng góp mới trong việc nhận diện vai trò, trách nhiệm và khả năng tham gia hiệu quả của cộng đồng, nhất là cộng đồng tự quản (CĐTQ) trong quản lý không gian công cộng (KGCC) và không gian bán công cộng tại các khu chung cư cũ (KCCC) ở Hà Nội. Cụ thể như sau:

1. Xây dựng cơ sở lý luận tham gia công đồng (TGCD) trong quản KGCC tại các KCCC phù hợp với thực tiễn phát đô thị của thành phố Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa nhanh theo hướng hội nhập quốc tế. Đây là kết quả vận dụng có chọn lọc lý luận TGCD hiện đại trên thế giới, kết hợp với việc khai thác những giá trị tích cực của phương thức TGCD truyền thống.

2. Đề xuất mô hình CĐTQ có khả năng tham gia hiệu quả trong công tác quản lý KGCC hiện trạng, cũng như trong các dự án cải tạo và xây dựng mới KGCC tại các KCCC ở Hà Nội. Mô hình CĐTQ được đề xuất là dựa trên cơ sở phát huy lợi thế của mối quan hệ xóm giềng theo kiểu truyền thống được hình thành do quá trình lâu dài các cư dân cùng cư trú tại KCCC.

3. Đề xuất một số giải pháp tham gia của CĐTQ trong quản lý KGCC tại các

KCCC ở Hà Nội. Trong đó những giải pháp có ý nghĩa thiết thực là: Xây dựng quy ước hoạt động của CĐTQ; Cơ chế phối hợp hiệu quả của CĐTQ trong quản lý KGCC, cũng như trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang hay xây dựng mới KGCC tại các KCCC ở Hà Nội.

Những đóng góp mới đã bám sát nội dung và đáp ứng mục đích nghiên cứu của luận án.

Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị bổ sung lý luận về TGCD trong quản lý đô thị nói chung và quản lý KGCC tại các KCCC ở Hà Nội nói riêng cũng như trong nghiên cứu soạn thảo các văn bản pháp quy liên quan đến sự TGCD trong quản lý KGCC tại các KCCC ở nước ta.

Nghiên cứu sinh